

# ปฏิทินข่าวภาคใต้

## มีนาคม

๑ ระวีวรรณ ชุ่มพฤษ์ รวบรวม

2

ผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตั้งโรงงานผลิตสุราของบริษัทสุราทิพย์ศรีตลิ่งจ่ากุด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งโรงงานแห่งนี้ได้ที่ริมแม่น้ำพุมดวง กิโลเมตรที่ 105 หมู่ 2 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี โดยให้บริษัททำตามเงื่อนไข เพื่อให้เป็นการทำลายสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดน้ำเสีย

3

ชาวไร่กาแฟนครศรีธรรมราชเดือดร้อนมาก เนื่องจากร้านค้าไม่ยอมรับซื้อ โดยอ้างว่า ต้องรอให้บริษัทผู้ส่งออกจากกรุงเทพฯ แจ้งราคามาก่อน เนื่องจากราคาเดิมที่เคยรับซื้อเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในราคากิโลกรัมละ 58 บาท สูงเกินไป เรื่องนี้พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า เหตุการณ์นี้เป็นเพียงระยะเดียว บริษัทผู้ส่งออกกำลังมีการประชุมกำหนดราคาใหม่ และคาดว่าจะรับซื้อได้ใหม่ในเร็ววันนี้

4

จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบแร่ทองคำเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกิ่งอำเภอสுகิริน จังหวัดนครราชสีมา สำหรับที่ราชีวาสันธุ์จักในนามของเหมืองโต๊ะโมะ ซึ่งมีการขุดกันมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 แต่เลิกกิจการไปเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนี้ นายสุวิทย์ คมนานุรักษ์ ได้ยื่นเรื่องกับทางจังหวัดเพื่อขออาชญาบัตร ทำเหมืองแร่ทองคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมานิตย์ วัลยะเพ็ชร ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันปัญหาสภาพแวดล้อมของชายหาดป่าตอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจทำให้เกิดปัญหาชายหาดสกปรก และภาวะน้ำทะเลบริเวณชายหาดเน่าได้ เนื่องจากมีร้านค้าและทาบเร่จำนวนมากบริเวณชายหาด

จังหวัดสงขลา กำหนดทุกส่วนราชการในจังหวัดงดขันการใช้ไม้ในงานก่อสร้าง ต้องไม่เป็นไม้ผิวดกกฎหมาย จึงได้ออกมาตรการให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา ได้ถือปฏิบัติเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้

ทิวลายป่า หรือการนำไม้ที่มีขอบด้วยกฎหมายมาใช้ในการก่อสร้าง

6

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบก สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่นครศรีธรรมราช เพราะเห็นว่าที่ที่ตั้งเหมาะสม และได้นำเรื่องนี้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว

ตำรวจนครปฐม ดักจับของหนีภาษีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ของกลางมูลค่า 1.8 แสนบาท ซึ่งของดังกล่าวมุ่งจะไปส่งกรุงเทพฯ คนขับรถปฏิเสธอ้างว่าเป็นรถของบริษัทสหโรจน์ ขนส่งจำกัด

7

พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ประกาศตั้งกองกำลังเฉพาะกิจปราบที่ภาคใต้ อีก เพื่อปราบของหนีภาษีและแร่เถื่อน โดยร่วมมือกับฝ่ายทหารด้วย

### 8

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง ได้พิพากษาคดีที่ย้ายการจังหวัดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเด่น ชูบัวทอง และพวกอีก 3 คน ที่ปล้นรถโดยใช้ปืนและระเบิดมือ โดยพิจารณาเห็นว่า จำเลยมีความผิดจริงให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวน จึงลดโทษเหลือจำคุกคนละ 50 ปี กับให้ชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าทุกข์ 130,300 บาท

### 9

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระยะเวลาดำเนินงาน กำหนดระหว่างปี 2527-2535 ในปี 2527 จะดำเนินกร 4 รุ่น รุ่นละ 80 คน ส่วนปี 2528-2535 จะดำเนินงานปีละ 10 รุ่น ๆ ละ 60 คน โดยขอตั้งงบประมาณปกติดำเนินการรวมทั้งสิ้น 84 รุ่น ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 7 วัน งบประมาณทั้งสิ้นเกือบ 20 ล้านบาท

### 10

ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 10 ล้อ บริษัทสมชัยปักษ์ได้ชนส่งจังกัด ฟุ้งเข้าชนรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม ขบวนที่ 396 วิ่งจากคีรีรัฐนิคมมายังสุราษฎร์ธานี เป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถไฟบาดเจ็บ 11 คน สาหัส 1 คน ส่วนคนขับรถบรรทุกบาดเจ็บสาหัส

### 11

พลเอกหาญ สีนานนท์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ยื่นใบลาออกจากราชการแล้ว โดยระบุขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

### 12

กรมประมงจัดอบรม คณะทำงานโครงการประมงหมู่บ้าน ประจำปี 2527 ให้กับนักวิชาการพนักงานประมง นักส่งเสริมการเกษตรที่สงขลา วันที่ 14-16 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

### 14

นายสิวงค์ จังคะศิริ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า ขณะนี้การปราบปรามการลักลอบนำแร่เดือนออกนอก บริเวณทะเลอันดามันประสบความสำเร็จดี ทำให้การลักลอบขนแร่เดือนไปขายที่มาเลเซียและสิงคโปร์ลดลง ทั้งนี้เนื่องด้วยทางราชการได้ปราบปรามอย่างจริงจัง ฝ่ายมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจแร่ที่เข้าโรงถลุงมาเลเซีย คูโบแท่งกำเนิดอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามมีการขนแร่เดือนออกทางด้านอ่าวไทยอยู่ ซึ่งกำลังดำเนินการกวาดล้างขบวนการขนแร่เดือนอยู่



### 16

จากการที่มีการร้องเรียนของพ่อค้าส่งออกปลาที่ระบุถึงการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านบ้านตาวา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผลจากการสอบสวน ปรากฏว่า เรื่องดังกล่าวมีมูลความจริง ได้มีการเสนอให้ย้ายเจ้าหน้าที่ศุลกากร 19 คน ออกไปจากด่านทั้งหมด

พลเอกหาญ สีนานนท์ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แถลงว่า ศาลทหารได้ลงความเห็นเรื่องพันตรีปฐมพงษ์ เกษรสุกรี รองผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 6 ไปอภิปรายและให้สัมภาษณ์ น.ส.พ. เกี่ยวกับเรื่องการชดเชยคอคอดกระนั้น ฝ่ายระเบียบวินัยหรือไม่ ศาลทหารลงความเห็น ว่า พันตรีปฐมพงษ์ไม่มีความผิดแต่อย่างใด แต่คงต้องมีการพิจารณาทางด้านวินัยบ้าง

นางบุญธรรม จิตควาชา เจ้าแชรร์ และลูกแชรร์รายใหญ่ของจังหวัดพัทลุง ที่ถูกขัดทอลว่า หอบเงิน 40 ล้านบาทหนีไปนั้น ได้เข้ามาพบกับเรือตรีสุกรีรัช รักศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการ  
ชายแดนภาคใต้ นายอนันต์ อนันตกุล  
เตรียมเสนอแก้กฎหมายห้ามเก็บแร่ไว้  
บนแพ เพราะตรวจสอบไม่ได้ว่าลักขุดมา  
หรือไม่ และเตรียมโอนงานป้องกันปราบ  
ปรามขุดแร่-ขนแร่ ให้กรมทรัพยากร  
ธรณี และองค์การเหมืองแร่ในทะเล  
ดำเนินการต่อไป

พ่อค้า ประชาชนและนักวิชาการ  
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร  
กระบี่ ร่วมประชุมกันที่มูลนิธิธรรมานู-  
รักษ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมการ  
เคลื่อนไหวก่อนให้ทางรัฐบาลจัดตั้งมหา  
วิทยาลัยศรีวิชัย ขึ้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

22

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หมายเลข  
285 ของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมีลำเลียง  
สิ่งของที่ยึดได้จากค่ายหมวดโรงจักร  
ที่ 79 ของพทก. ในเขตบ้านนาสาร  
สุราษฎร์ธานี ได้เกิดอุบัติเหตุร่วงลงสู่  
พื้นดิน เป็นเหตุให้ช่างเครื่อง 1 คน  
และนักบิน 1 คน เสียชีวิต

23

พลตำรวจโทเกา สารสิน ผู้บัญชา  
การตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า  
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  
จะจัดประชุมการประชุมประสานการปฏิบัติของ  
หน่วยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ  
สอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจ  
ภูธร 4 และกองบังคับการตำรวจตระเวน  
ชายแดนภาค 4 ที่โรงแรมโรจนิทัศน์ จังหวัด  
สงขลา เพื่อจะได้ประสานงานในด้าน  
การข่าว และการปราบปรามปัญหาต่าง ๆ  
ในภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัญหาการลักลอบ



เมษายน

3

คนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชาย  
แดนภาคใต้ ร้องถูกขูดรีดราคายาง และ  
ขอให้เพิ่มราคาขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2  
บาท ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำเรื่องเสนอให้  
กระทรวงพาณิชย์พิจารณา

สุลตการภาคใต้ และตำรวจจังหวัด  
สตูล สกัดจับแร่เถื่อนกลางทะเลจาก  
พังงา มุ่งหน้าไปขายสิงคโปร์ ได้ 30 ตัน  
ชุกในช่องเก็บปลาเรือประมง มูลค่ากว่า  
20 ล้านบาท

4

นายสงบ ทิพย์มณี ส.ส.สงขลา  
พรรคประชาธิปัตย์ แดงที่รัฐสภาว่า  
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาว  
สงขลา ว่ามีการทุจริตในการเกณฑ์ทหาร  
โดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ไม่ต้อง  
การเป็นทหาร รายละ 6,000 - 10,000  
บาท

นำเรือออกนอกประเทศ ปัญหาเสฟต์ติด  
ปัญหาสินค้าหนีภาษี และเรื่องความ  
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

27

นายอานวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยเกี่ยว  
กับเรื่องเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร อําเภอ  
ตากใบ จ.นราธิวาส ถูกร้องเรียนว่า  
มีความประพฤติมิชอบว่าเรื่องนี้ได้มีการ  
ร้องเรียนกันหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง  
เกี่ยวกับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี  
เข้าประเทศ เรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานมากพอ  
ก็จะดำเนินการทันที

พระเทพรัตนกวี เจ้าอาวาสวัด  
ไตรธรรมาราม อ.เมือง สุราษฎร์ธานี  
ได้ถูกคนร้ายมัดตัวและบีบบังคับ และได้  
ถึงแก่กรรมกรรมในเวลาต่อมา พระเทพ

รัตนกวี เป็นผู้มีความสามารถด้านการ  
ประพันธ์กาพย์กลอนเป็นเลิศ เคยได้รับ  
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณ-  
กรรมของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งรางวัล  
บัวหลวงหลายครั้งติดต่อกัน เข้าใจว่า  
คนร้ายคงหมายจี้ทรัพย์สินจากพระเทพ-  
รัตนกวี

30

นายเจริญ บริพันธ์ สุรพสามิต  
จังหวัดสงขลา เผยว่า ราษฎรอำเภอ  
สะบ้าย้อย 4 คน ได้เสียชีวิตไปแล้ว  
หลังดื่มสุราเดือนที่มีสารกำมะถันใน  
ผสมอยู่ สารนี้เป็นสารพิษที่มีอันตราย  
ต่อชีวิตมนุษย์ และแพทย์ไม่สามารถ  
ทำลายสารพิษ และไม่มียาใด ๆ รักษา  
ได้ จึงขอเตือนประชาชนให้งดดื่มสุรา  
เดือนโดยเด็ดขาด

## 7

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำแร่และส่งออกไปนอกประเทศ ได้พิจารณาพระราชบัญญัติแร่ และเห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขหลายเรื่องด้วยกันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปราบปราม รวมทั้งปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์

## 11

กองทัพเรือจัดตั้งกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล กลุ่มพื้นที่ 22 จังหวัด รวม 4 เขต เพื่อดำเนินการด้านจิตวิทยาเพื่อให้ชาวประมงมีทัศนคติที่ดีให้ความร่วมมือรัฐบาลและกองทัพเรือ ป้องกันและปราบปรามโจรสลัดทางทะเล เผยแพร่วิชาการการประกอบอาชีพทางทะเลและมีการติดต่อสื่อสารรายงานข่าวความเคลื่อนไหว

## 15

ในการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดประจำปี 2528 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาผลงานดังกล่าวจาก 25 จังหวัด และได้ตัดสินใจให้คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลาได้รับรางวัลดีเยี่ยมประเภท ก. ซึ่งเป็นประเภทที่เป็นจังหวัด ซึ่งมีผู้นับถืออิสลามมากคือ สงขลา สตูล ยะลา บิดตานี และนราธิวาส

ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จัดทำโครงการปรับปรุงแหลมตะลุมพุก และน้ำตกกรุงชิง เป็น

แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

## 16

ได้มีผลการลักลอบนำยางพาราหนีภาษีข้ามไปขายยังประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะเขตอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพราะราคายางในมาเลเซียสูงกว่าในไทย

ผู้ต้องหาคดีฆ่าโหดพระเทพรัตน-กวี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กือนายคิลิก โพธิ์ทอง ได้ให้การสารภาพ และตัวการใหญ่ คือ นายสำเร็จ ซึ่งเคยเป็นศิษย์วัดมาก่อน การปล้นครั้งนี้ประสงค์ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อนึ่งนายสำเร็จกำลังหลบหนีอยู่ ได้ตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสนายสำเร็จ

## 19

นายสิทคิล เตาศี ผู้ช่วยประธานธนาคารพัฒนาอิสลามโลก เข้าพบนายวิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่บ้านพัก เพื่อหารือทางช่วยเหลือในด้านเงินทุน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดัง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมในด้านการศึกษาและปัญหาอาชีพ

## 20

ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ ได้เปิดเผยว่า ทางกองอุทยานกำลังสร้างท่าเรือ ที่อ่าวตะโลวาว ด้านตะวันออกของเกาะตะรุเตา เพื่อให้เดินทางไปได้ตลอดปี โดยไม่ติดมรสุม ขณะนี้ลงมือก่อสร้างไปแล้วประมาณ 60%

## 26

นายอนันต์ อนันตกุล ผู้อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผย กรณีที่มีการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนมุสลิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาว่า ในปี 2530 จะยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากหมดความจำเป็นแล้ว

## 27

โครงการอบรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ภาษาไทยกลางตามหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการได้ผลเลิศ ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ภาษาไทยกลางได้คล่องขึ้น ขณะนี้เหลือกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านอีกประมาณเพียงรุ่นเดียวที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม ซึ่งคาดว่าในปี 2528 โครงการนี้จะเสร็จสิ้น และจะเริ่มโครงการอบรมในลักษณะนี้กับผู้นำทางศาสนาของท้องถิ่นในเขต 3 จังหวัดต่อไป

## 28

ทหารพราน จคม. กรม 8 รวมตัวกับ จคม. เขต 2 จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาตามแผนยุทธการประสานทัคนิจ 8403 ในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ซึ่งกระทำค่อเป้าหมาย จคม. เขต 2 เป็นผลให้ จคม. ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก

นายนิพนธ์ บุญญภัทรโร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแจ้งกรณีที่องค์การทหารผ่านศึก จัดตั้งคณะทำงานแล้วส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจเพื่อสอบที่ดินราษฎรที่อาศัยทำกินในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ ว่า ทางจังหวัดได้ทำหนังสือถึงพลโทอัศวิน สมุทรเสน ผู้อำนวยการอศศ. ให้ยับยั้งการดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน

## 29

มหาตมาคานธีอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 1948 ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้แก่ชาวโลกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดีย

## 30

นางสุกมณี รัชต์มณีเชียร เก้าอี้ขลุ่ยใหญ่ของจังหวัดพัทลุง ใ้เสียงขลุ่ยหนึ่งเส้นทั้งหมดมี 80 กว่าเส้นบาท และมีทริลฟ์ลิ้นที่จะใช้ได้เพียง 25 เส้นบาท ซึ่งทางจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศให้บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมาแจ้งภายในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ เพื่อทำการเฉลี่ยหนึ่งเส้นทั้งหมด



จุฬาราชมนตรี เยี่ยมภาคใต้ตอนบน



## 1

นายอำเภอร้อยพันบุลย์ จ.นครศรีธรรมราช แจ้งถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนว่า ได้จัดตั้งธนาคารข้าวเปลือกได้เป็นกองทุนธนาคาร 4.1 ดัน โดยการบริจาคของราษฎร หมู่ที่ 3 ต.สามตำบล ข้าวจำนวนนี้จะเก็บไว้ให้ราษฎรยากจนกู้ยืมไปบริโภคและทำพันธุ์ในฤดูกาลผลิตต่อไป

ราคาปลาหมึกที่จังหวัดชุมพร ตกจากกิโลกรัมละ 7-8 บาท เหลือเพียง 1 บาท ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศอิตาลีงดโควตาสั่งซื้อปลาหมึก โดยอ้างว่า พบสารไบโอดีทอกซินในปลาหมึกจากไทย เรื่องนี้ทางกรมประมงกำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่

## 3

กองทัพภาคที่ 4 ได้เรียกประชุมผู้นำสมาคมชาวจีน และผู้นำมุสลิมจีนต่าง ๆ ตามแนวชายแดนภาคใต้ เพื่อขอความร่วมมือให้ยุติการให้ความสนับสนุนต่อพรรคคอมมิวนิสต์มลายา และช่วยหาทางป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าร่วมกับพรรคดังกล่าว พร้อมกับชักชวนให้

## 10

ลูกหลานชาวจีนที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ให้เข้ามาขอตัวต่อทางราชการไทย โดยที่รัฐบาลไทยจะรับประกันความปลอดภัยทุกอย่าง

คณะผู้แทนจากส่วนราชการหลายส่วนในกรุงเทพฯ เดินทางมานครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเล ท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา และวิทยาลัยท่าเรือ

## 16

กลุ่มเกษตรกรจวาง นครศรีธรรมราช แจ้งว่า รู้สึกพอใจโรงงานอบยางให้พลังแสงอาทิตย์ ซึ่งศูนย์วิจัยยางภาคใต้ ได้ให้คำแนะนำไว้ระบุได้ผลดีมาก นอกจากใช้อบยางแผ่นแล้วยังสามารถอบเมล็ดพืชชนิดอื่นได้ด้วย

## 24

นายสัมพันธ์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ต่าง ๆ ของภาคใต้ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2527 นี้ ภาวะการเงินส่วนใหญ่ขยายตัวลดลงมาก ผลผลิตและรายได้อาจจะหดลง แต่ธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีก่อน

## 26

บริษัทจัดการอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคใต้ที่โรงแรม เพรสซิเดนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยภาวะ เศรษฐกิจและการเงินปี 2527 การ พิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แนวปฏิบัติในด้านบุคลากรและการตลาด สมัยใหม่

## 23

จากการที่สันนิบาตเทศบาลร่วมกับกรมการปกครอง และสำนักงานการศึกษาท้องถิ่นจัดประกวดการปฏิบัติงาน ของเทศบาล รวม 6 โครงการนั้น เทศบาล ตำบลนาสาร ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 2 ตามโครงการประกวดรัก ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย รางวัลชมเชยตามโครงการ ประกวดเทศบาลดีเด่น และรางวัลชมเชย ตามโครงการประกวดเทศบาลที่จัดการ ศึกษาท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2527

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ปลูกโกโก้แซม โดยระยะแรกจะดำเนินการที่ อ.ปะทิว และอ.ท่าแซะก่อน ขณะนี้ดำเนินการมาแล้วราว 80% คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนนี้

## 28

ที่ประชุมคณะกรรมการดีบุกระหว่าง ประเทศ มีมติขอให้แทมเปอร์แลนด์ หยุด รับซื้อแร่ดีบุกจากสิงคโปร์เพื่อเป็นการ สกัดการลักลอบนำแร่ดีบุกจากไทย ขณะเดียวกันทางกรมศุลกากรเตรียม ดิครดาร์หรืออีก 5 ลำ เพื่อเป็นการ ปรายปรามการลักลอบและนำแร่ดีบุก ออกนอกประเทศ

## 30

นายวิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี และเป็นประธานมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี เผยว่า ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2527 สถานสงเคราะห์เด็ก ปัตตานี ได้ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็กที่มีปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น เด็ก อนาคตา ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวแตกแยก ตลอดจนครอบครัวที่ถูกโจรก่อการร้าย กุ๊กคาม โดยให้เด็กได้มีที่อยู่อาศัยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาลและ การศึกษาด้านสามัญและด้านการฝึก อาชีพ รวม 296 คน

## มิถุนายน

## 2

นายเปรม มาลากุล ส.ส.อุดรดิตถ์ พรรคชาติไทย ให้สัมภาษณ์ว่า นาย สุมิตร สุนทรเวช ประธานคณะกรรมการ- ธิการคมนาคม สภาผู้แทนได้ทำหนังสือ ทบาทตามไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย และ แปซิฟิก (เอเอสเคป) ให้จัดเจ้าหน้าที่มา ชี้แจงเรื่องการขุดคลองคอคอดกระเนื่องจาก เอเอสเคปเคยศึกษา ถึงโครงการนี้อย่าง ละเอียดยุคมาแล้ว

นายเปรมกล่าวว่คณะกรรมการ ธิการคมนาคมกำหนดจะประชุมกันใน 2 สัปดาห์หน้านั้นเพื่อได้ทราบข้อมูลทาง วิชาการถึงความเป็นไปได้และผลดีผล เสียของโครงการนี้ ซึ่งปัจจุบันจะต้อง ใช้งบประมาณ 300,000 ล้านบาท จะ ต้องใช้ทุนจากทั่วโลก ธนาคารต่าง ๆ จะเข้าร่วมถึง 50 แห่ง แต่ละแห่งต้อง ลงทุนถึง 5,000 ล้านบาท

## 3

นายประคอง สงศ์สถาป ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้ให้ส่งหมาย

กำหนดเปิดและปิดภาคเรียนของส่วนราชการครู และโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งขอร้องให้ช่วยสำรวจส่วนราชการครูในสังกัดว่ามีข้าราชการครูผู้สนใจจะฝึกอบรมวิชาใด จำนวนเท่าไร ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ จะได้ขยายการฝึกอบรมออกเป็นรุ่น ๆ ตามความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม โดยให้จัดส่งรายชื่อ จำนวนผู้ประสงค์เข้าฝึกอบรมทั้งหมดถึงศูนย์ฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2527 จุดมุ่งหมายของศูนย์ฯ เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพ

#### 4

พลโทมานะ รัตนโกเศศ รองเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติกลางให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง ทส.ปช.ทางทะเลในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับทะเลว่า ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติกลางไม่ขัดข้องขอให้กองทัพเรือ เสนอโครงการมาเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการได้

#### 5

นายวิโรจน์ ราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า โทรศัพทในจังหวัดได้เตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และจะเพิ่มเลขหมายจากเดิม 800 เลขหมายเป็น 1,800 เลขหมายในปี 2529 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ทำการโทรศัพท์ชนบทสำหรับให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่มีค่าเช่าเลขหมายไปติดตั้งที่บ้าน โดยจะติดตั้งทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมือง สายบุรี และโลกโพธิ์ เนื่องจากยังมีชุมสายโทรศัพท์อยู่แล้ว และจะติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะระดับตำบลอีก 32 แห่ง ในจังหวัด

#### 7

นายวีระ สาเหล็ก หัวหน้าหน่วยป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชที่ 5 จังหวัดชุมพรเผยว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของหนอนกินช่อดอกเงาะขึ้นในท้องที่ อ.เมือง อ.หลังสวน และกิ่งอ.ทุ่งตะโกของจังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ จึงขอให้ชาวสวนเงาะหมั่นตรวจในส่วนบ่อย ๆ เมื่อเจอหนอนชนิดนี้ให้รีบกำจัดทันทีและช่วงหลังจากเก็บผลเงาะแล้วควรแต่งกิ่งพญาป้องกันหนอนไว้เลย และหากที่ใดระบาดรุนแรงให้รีบติดต่อปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอหรือหน่วยป้องกันปราบศัตรูพืชที่ 5 ได้ทันที

#### 8

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สิทธิ จิโรจน์ สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ให้นำมาตรการจับกุมแก๊งคนร้ายปิดถนน ปล้นจากชุมพรถึงยะลา เหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายปล้นรถโดยสารที่กระบี่

#### 12

บริษัทเอกชนขอเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-หล่มสัก-เพชรบูรณ์ และกรุงเทพฯ-สมุย-กระบี่ กรมการบินพาณิชย์อนุมัติตามคำขอแล้ว

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้สั่งระงับการสร้างทางยุทธศาสตร์ที่สุกิรินนรวิลาสว่าเนื่องด้วยการสำรวจไม่ได้เป็นไปตามแนวก่อสร้าง จึงสั่งระงับไว้ให้มีการสำรวจใหม่ ส่วนกรณีบริษัทนรา-ทิพย์เบอร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ตัดเส้นทางรวมทั้งตัดไม้จะร้องเรียนนั้น พลเอก

อาทิตย์กล่าวว่าเรื่องนี้จะมาร้องเรียนได้อย่างไร เพราะไม่มีสิทธิอันชอบธรรม

พลตำรวจโทเสมอ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 (บชก.4) เปิดเผยว่า บชก.4 ได้เร่งรัดคดีอาญาที่เกิดขึ้นในอำนาจศาลจังหวัด เช่น คดีอุกฉกรรจ์ คดีที่ประชาชนสนใจ และคดีที่มีพฤติการณ์โหดร้ายทารุณโดยต่อเนื่อง และหากคดีใดที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ก็ให้เร่งสอบสวนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อกดีนั้น ๆ ได้ ซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 มาจนถึงขณะนี้สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้แล้วประมาณ 20 คดี

#### 16

นายคำณ บัญเจ็ด โฆษกกระทรวงมหาดไทยแถลงว่าขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นแล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้แทนส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเป็นกรรมการ

#### 20

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานสัมมนา เรื่อง วัฒนธรรมพื้นบ้าน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี